

Impormasyon sa Pagsasama sa Buhay

Ano ang Pagsasama sa Buhay?

Ang Pagsasama sa Buhay ay isang pagpipilian sa pagbibigay ng serbisyo para sa serbisyo ng Residential Habilitation. Ang mga serbisyong Residential Habilitation ay nagtuturo sa iyo ng mga kasanayan upang matulungan kang mabuhay nang independiyente at makapag-access sa iyong komunidad.

Ang serbisyong ito ay inaalok sa Comprehensive Developmental Disabilities (CDD) Waiver. Hindi ito magagamit sa DD Adult Day Waiver; kaya, kung makakatanggap ka ng waiver na iyon sa pag-iwan sa hayskul sa edad na 21, ang Shared Living ay hindi magagamit para sa iyo.

Ang Pagsasama sa Buhay ay nangyayari sa isang pribadong tahanan ng isang tao, mag-asawa, o pamilyang kakilala mo. Pinili mong ibahagi ang buhay mo sa taong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tahanan. Ang taong ito ay tinatawag na Tagapagbigay ng Pagsasama sa Buhay. Maaaring marinig mo silang tinatawag na SLP.

Sa Pagsasama sa Buhay, ikaw at ang SLP ay nakatira magkasama sa iisang bahay, at ikaw ay nagbabahagi ng araw-araw na buhay kasama nila. Ang Residential Habilitation ay isang 24-oras na serbisyong paninirahan. Maaaring hindi mo kailangan ang iyong SLP sa iyong tabi nang 24/7; pag-uusapan ng iyong koponan ang iyong mga pangangailangan. Inaasahan na magagamit ang iyong SLP sa tuwing kailangan mo sila.

Bukod sa pagsasama sa buhay, hindi ka inaasahan na alagaan ng iyong SLP. Inaasahan na ang iyong SLP ay magtuturo sa iyo ng mga kasanayan para sa independenteng pamumuhay at upang gawin ang mga bagay sa iyong komunidad. Ibig sabihin nito kung hindi mo alam kung paano gawin ang isang bagay, tuturuan ka ng iyong SLP. Maaaring turuan ka nila kung paano magluto, maglaba ng iyong mga damit, mamili ng mga kailangan, o alagaan ang iyong sarili o bahay. Ang lahat ng pagtuturo na ito ay upang ihanda ka na mabuhay nang mag-isa.

Sino ang maaaring maging tagapagbigay ng Pagsasama sa Buhay?

Sinuman ang piliin at aprubahan mo ay maaaring maging iyong SLP. Halimbawa, ang iyong mga kapatid, lolo at lola, mga tiyahin at tiyuhin, kapitbahay, at mga kaibigan ay maaaring maging iyong SLP. Gayunpaman, ang iyong SLP ay hindi maaaring maging iyong legal na tagapag-alaga. Ang iyong SLP ay maaaring at dapat na maging isang mahalagang tao sa iyong buhay, ngunit hindi sila pinapayagan na gumawa ng mga desisyon para sa iyo.

Paano maaaring maging tagapagbigay ng Pagsasama sa Buhay ang isang tao?

Pagkatapos pumili ng isang tao upang maging iyong SLP, may ilang bagay na kailangan nilang gawin.

Una, ikaw at ang iyong SLP ay kailangang makahanap ng isang tagapagbigay na ahensya ng kapansanan sa pag-unlad na nais mong magkaroon ng isang Kasunduan sa Pagsasama sa Buhay. Ang mga tagapagbigay na ahensya lamang ang maaaring mag-alok ng mga Serbisyo sa Pagpapahintulot sa Paninirahan, kabilang ang Pagsasama sa Buhay. Ang tagapagbigay na ahensya ay nagbibigay ng iyong SLP ng pagsasanay at pagsubaybay. Kapag napili mo na ang isang tagapagbigay na ahensya, kailangan na mag-apply ang iyong SLP sa tagapagbigay na ahensya at kumpletuhin ang anumang gawaing papel o pagsasanay na hinihingi ng ahensya.

Ang iyong Developmental Disability Service Coordinator ay pupunta sa iyong SLP's home upang suriin ang mga alalahanin sa kaligtasan at tiyakin na mayroon kang mga kinakailangang bagay, tulad ng iyong sariling silid-tulugan na may pinto na nakakandado. Matapos makumpleto ang mga hakbang na ito, handa ka nang magtakda ng petsa ng paglipat.